

Số: / CV –UBND  
Đôn đốc phát triển cây gai xanh  
nguyên liệu và đẩy mạnh tiến  
độ thực hiện xây dựng nông  
thôn mới năm 2022.

*Cẩm Châu, ngày tháng năm 2022*

Kính gửi: - Các ông trưởng thôn trên địa bàn xã;  
- Các Ban, ngành, đoàn thể xã.

Thực hiện công văn số 1807/UBND – NN ngày 21 tháng 7 năm 2022 về việc kiểm tra, đôn đốc phát triển cây gai xanh nguyên liệu và tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 24/01/2022 về kế hoạch trồng mới cây gai xanh nguyên liệu năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND huyện Cẩm Thủy về Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2022;

Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển cây gai xanh nguyên liệu và xây dựng NTM năm 2022 trên địa bàn xã. Chủ tịch UBND xã đề nghị các thôn, bộ phận chuyên môn, các ban ngành và các đoàn thể xã thực hiện một số nội dung sau:

**1) Về phát triển trồng cây gai xanh:**

Giao cho công chức địa chính xã tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn nhân dân chăm sóc tốt diện tích cây gai xanh đã trồng trên địa bàn xã.

Đồng thời đấu mối với các ông trưởng thôn trên địa bàn xã rà soát lại toàn bộ quỹ đất và đưa vào quy hoạch vùng trồng gai xanh;

Xây dựng kế hoạch trồng mới cây gai xanh nguyên liệu năm 2023; tình hình, kết quả triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu.

Đẩy nhanh tiến độ trồng mẫu mô hình 3,0 ha cây gai xanh trên đất 01 vụ lúa tại khu vực Đồng Kim, thôn Trung Độ, xã Cẩm Châu theo kế hoạch đề ra.

Các ngành, đoàn thể xã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền để hoàn thành kế hoạch trồng mới năm 2022;

**2. Về xây dựng nông thôn mới:**

Kiểm tra các tiêu chí đã đạt và duy trì các tiêu chí đã đạt.

Triển khai và hướng dẫn các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới mà các sở ngành đã có công văn hướng dẫn.

Thường xuyên kiểm tra các tiêu chí xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí về NTM giai đoạn 2021-2025 có đánh giá cụ thể kết quả đạt được của các tiêu chí, kế hoạch thực hiện các tiêu chí chưa đạt; trên cơ sở đã phân công cụ thể từng cá nhân, từng phần việc, giao trách nhiệm hoàn thành và xác lập hồ sơ;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện các tiêu chí về môi trường, chỉnh trang nhà ở dân cư, đường làng ngõ xóm, chuồng trại chăn nuôi...

Đề nghị các bộ phận chuyên môn, các ban, ngành đoàn thể nhận được công văn này nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Chủ tịch UBND xã( để b/c).
- Lưu VT, ĐC.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Hải**